



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐-๒๕๗๙-๓๖๙๐

ที่ กษ.๑๐๐๒/ก๒๗๕๕

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการและประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  
ที่ ๑ - ๙ เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด และเกษตรกรุงเทพมหานคร

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและประเมินบุคคลเพื่อเลื่อน  
ขึ้นดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่ว่างอยู่ ได้แก่ ตำแหน่งเกษตรอำเภอ (เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส)  
จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส) จำนวน ๗ อัตรา

ในการนี้ จึงขอให้หน่วยงานของท่านแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและตามประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สำหรับตำแหน่งเกษตร  
อำเภอ) ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งดังกล่าว ให้จัดทำข้อมูลบุคคลและ  
แบบแสดงผลงาน จำนวนคนละ ๑ ชุด ต่อตำแหน่งที่จะคัดเลือกจำนวน ๑ ตำแหน่ง (ไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)  
ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดส่งไปยังกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ  
(นับวันที่สำนักงานเลขานุการกรมประทับรับเรื่อง) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป โดยสามารถดู  
รายละเอียดอัตราว่างและดาวน์โหลดแบบข้อมูลบุคคลและแบบแสดงผลงานได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่  
(<http://www.person.doae.go.th>) ทั้งนี้ หากปรากฏว่าข้าราชการผู้ใดไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เลื่อนขึ้น  
ดำรงตำแหน่งให้ข้อมูลและแบบแสดงผลงานของข้าราชการดังกล่าวเป็นอันยกเลิก

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบด้วย

(นายคณัย ชื่นอารมย์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

อัตราว่างตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่จะดำเนินการคัดเลือก จำนวน ๘ ตำแหน่ง

ลำดับที่	ตำแหน่ง	สายงาน	สังกัด		เลขที่ตำแหน่ง
๑	เกษตรอำเภอ	เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส	สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน	จังหวัดอุตรดิตถ์	๑๐๘๒๔
๒	หัวหน้าฝ่าย	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	ฝ่ายบริหารทั่วไป	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	๔๒๕๒
๓	หัวหน้าฝ่าย	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	ฝ่ายบริหารทั่วไป	สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี	๕๕๔๔
๔	หัวหน้าฝ่าย	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	ฝ่ายบริหารทั่วไป	สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน	๘๓๗๓
๕	หัวหน้าฝ่าย	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	ฝ่ายบริหารทั่วไป	สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว	๙๓๒๒
๖	หัวหน้าฝ่าย	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	ฝ่ายบริหารทั่วไป	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์	๙๙๙๑
๗	หัวหน้าฝ่าย	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	ฝ่ายบริหารทั่วไป	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์	๑๐๗๒๑
๘	หัวหน้าฝ่าย	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	ฝ่ายบริหารทั่วไป	สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ	๑๑๑๕๗